

9 มิถุนายน 2558 หน้า 7,10 (1)



สกย. ยกเครื่องวิธีชำระเงินสงเคราะห์(เชส)ใหม่ ใช้ระบบ 'ออนไลน์' ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน

สกย. ร่วมกับกรมศุลกากรเดินทางโรดโชว์แจ้งผู้ประกอบการส่งออกยางพารา ขั้นตอนการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เชส) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกยาง ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการชำระเงินและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดีเด่น 1 สิงหาคมเปิดให้บริการชำระระบบใหม่ พร้อมยกเลิกระบบเดิมทั้งหมดตามที่ สกย. ได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ดร.กฤษณัท ห่อทองคำ ประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดสัมมนาผู้ประกอบการส่งออกยางพาราถึงขั้นตอนการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่โรงแรมพรหมยา เจมิหาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 เห็นชอบให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้ง National Single Window (NSW) โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกให้ความร่วมมือเพื่อร่วมผลักดันให้ระบบเอ็นเอสดับเบิลยู สามารถจัดตั้งได้บรรลุตามเป้าหมายและเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังได้เร่งรัดดำเนินการพัฒนาระบบเอ็นเอสดับเบิลยู ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก สกย. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (เชส) ซึ่งผู้ส่งยางออกทุกรายจะต้องชำระ จึงได้พัฒนาระบบรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกยาง ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการชำระเงินสงเคราะห์ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล



ดร.กฤษณัท ห่อทองคำ (ที่ 3 จากขวา)



ยางแผ่นดิบ

“เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้เรียนเชิญผู้ประกอบการร่วมประชุมสัมมนาผู้ส่งออกยางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการให้บริการกระบวนการในวิธีการยื่นคำขอและการชำระเงินสงเคราะห์อย่างเป็นทางการ โดยทาง สกย. จะเปิดให้บริการดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป โดย สกย. ได้ออกประกาศนี้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา”

ดร.กฤษณัท ย้ำว่า หากสำนักงานไม่อาจให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเหตุขัดข้องใดๆ ชั่วคราว ทางผู้ประกอบการสามารถ

ยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ณ สำนักงานได้ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์และพร้อมรับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ด้วย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อสร้างความคุ้มค่าในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อทุกภาคส่วน

อภิรดี ประเสริฐสุข ผอ.ฝ่ายการเงินและบัญชี สกย. กล่าวเสริมว่า สกย. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกของประเทศ ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรหรือเงินเชส โดยที่ผ่านมา สกย. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมศุลกากรเพื่อเชื่อม



9 มิถุนายน 2558 หน้า 7,10 (2)

โยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการชำระ
เงินสงเคราะห์ผ่านระบบเอ็นเอสดีบีเอส สกย.
ได้ให้บริการรับชำระเงินสงเคราะห์แบบเอกสาร
มาตลอดระยะเวลา 50 ปี

“การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ให้รองรับกับการบริการและการเงินต่างๆ สกย.
ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการให้
บริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ขึ้น โดยมุ่งให้ความสำคัญถึงประโยชน์สูงสุดที่
จะเกิดแก่ผู้ประกอบการและยังช่วยให้หน่วย
งานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันจากการบันทึกการขายการ
เดียวและสามารถจัดเก็บเงินสงเคราะห์ได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

อภิรัตน์ ย้ำด้วยว่า ขณะนี้ สกย.ได้
ดำเนินการประสานงานและพัฒนาระบบให้
เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ มีกลุ่มผู้ให้บริการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
VANNAS จำนวน 4 บริษัท คือ บริษัท อี
คอสมูเมอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท
เน็ตเบย์ จำกัด(มหาชน) บริษัท คอมพิวเตอร์
ดาด้า ซิสเต็ม จำกัด และ บริษัท เอ็ก

ซิเมนต์ จำกัด ด้าน GATEWAY จำนวน 3
ราย ได้แก่ แคท เทเลคอม เทรตสยาม และ
เน็ตเบย์ ส่วนธนาคารรับชำระเงินสงเคราะห์มี 6
ธนาคาร คือ กรุงไทย ทหารไทย ไทยพาณิชย์
กสิกรไทย กรุงเทพ และกรุงศรีอยุธยา

นอกจากนี้ สกย.ยังมีบริการเคาน์เตอร์
เซอร์วิสเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทที่ยัง
ไม่พร้อมในการพัฒนาระบบชำระเงินสงเคราะห์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 แห่ง คือ บริษัท ไทย
สมเด็จ จำกัด และที่สำคัญปัจจุบันมีผู้ส่งยาง
ออกได้เข้ามาใช้งานระบบอี-เชสแล้วจำนวน
25 ราย ดังนั้น จากกระบวนการให้บริการชำระ
เงินสงเคราะห์แบบเอกสาร ซึ่งจะปิดการให้
บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 กรกฎาคม
นี้ พร้อมกับการเปิดบริการชำระเงินสงเคราะห์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ที่
จะถึงนี้ เป็นต้นไป

● สุรัตน์ อดตะ ●

9 มิถุนายน 2558 หน้า 1

▷ **โค่นยาง** - ชาวสวนยาง 3 อำเภอ ใน จ.นครศรีธรรมราช รวมตัวคัดค้านนโยบาย โค่นต้นยางพารา โดยขอให้รัฐบาลทบทวน เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่อบต.ทรายขาว อ.ห้วยไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.





9 มิถุนายน 2558 หน้า 22

เร่งช่วยเหลือชาวสวนยางพารา

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อ
 เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใช้ในการรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ
 (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด 10,000 ล้านบาท) ให้ขยายระยะเวลาการ
 เผยว่า คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ จ่ายเงินกู้ของ ธ.ก.ส. จากสิ้นสุดวันที่ 30
 (กนย.) ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ มิถุนายน 2558 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30
 กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ประชุม กันยายน 2558 นอกจากนี้ ให้ขยายระยะ
 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและ เวลาโครงการที่สถาบันเกษตรกรต้องส่งคืน
 สหกรณ์ ดำเนินการขับเคลื่อนด้านยางพารา เงินกู้ออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมภายใน
 ภายใต้กรอบนโยบายเดิม โดยการปรับปรุง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นภายในวันที่
 หลักเกณฑ์ของโครงการที่ได้ดำเนินการ 31 มีนาคม 2559 และโครงการสนับสนุน
 แล้วในปี 2557/2558 ให้สอดคล้องกับข้อ สินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา
 เสนอของภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และ (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท) ให้กรม
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้มี ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ ธ.ก.ส. เร่งรัด
 ประสิทธิภาพในปี 2558/2559 กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานให้
 ประกอบด้วย โครงการสนับสนุน ได้ข้อยุติเพื่อดำเนินการต่อไป.



9 มิถุนายน 2558 หน้า 12

‘พยศษ์ไพร’ยันโค่นยางรุกป่า มุ่งนายทุน-ปิดรังแกชาวบ้าน

กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และเครือข่ายเกษตรกรสวนยาง ร้องเรียนกรณีที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าไปตัดโค่นสวนยางพาราที่ชาวบ้านบุกรุกเข้าไปปลูกในป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ เพื่อยึดคืนพื้นที่ป่าให้ได้ 6 แสนไร่ ภายในปี 2558 นี้ โดยระบุว่าเป็นการรังแกคนจนนั้น

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษกรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าหัวหน้าชุดปฏิบัติการพยศษ์ไพร กล่าวว่า ก่อนที่จะเริ่มแผนปฏิบัติการยึดคืนสวนยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาตินั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสืบค้นข้อมูลรายละเอียดมาอย่างดีตามนโยบายรัฐบาลแล้ว จะเน้นเฉพาะสวนยางพาราที่บุกรุกโดยกลุ่มนายทุนเท่านั้น ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับชาวบ้านในพื้นที่อย่างเด็ดขาด จะจับเฉพาะรายที่มีตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไปเท่านั้น ถือเป็นรายใหญ่และมั่นใจเต็มร้อยว่าเป็นของกลุ่มนายทุนจากนอกพื้นที่แน่นอน

“อยากขอรับรองว่าผู้ที่พยายามนำเสนอ

เรื่องเหล่านี้ระวางจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มนายทุนที่รุกป่าที่ใช้ชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือ โดยกล่าวหาว่าราชการเข้าไปรังแก ทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง มีหลักฐานยืนยันชัดเจน ไม่มีชาวบ้านหาเข้ากินค่ารายไหนที่มีทุนทำสวนยางกลางป่ารายละนับพันไร่ได้ เมื่อมีมาตรการนี้ พวกเขาเดือดร้อนแน่นอน แต่จะไม่ออกหน้าเอง จึงอยากจะขอร้องว่าขอให้ทุกองค์กรที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม ต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงก่อน มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อนายทุนที่รุกพื้นที่ป่าได้” นายชีวะภาพกล่าว

นายชีวะภาพกล่าวว่า ยืนยันว่าเราไม่เคยจับชาวบ้าน ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา พยศษ์ไพรจับกุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เป็นเอเยนต์บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง ก่อนหน้านั้นบริษัทดังกล่าวไปบอกกับชาวบ้านใน จ.เพชรบูรณ์ ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ 2,000 ไร่ อยู่บนภูเขา อ้างเอกสารภาษีบำรุงพื้นที่ (ภบท.5) ให้ชาวบ้านเช่าเพื่อปลูกยางในราคาถูกไร่ละ 300 บาทต่อปี แต่มีข้อแม้ว่าชาวบ้านต้องเข้าไปบุกเบิกพื้นที่เอง หลายคนก็เริ่มเข้าไปแล้ว เราควบคุมตัวชายคนดังกล่าวไปสอบสวนขยายผลอยู่

9 มิถุนายน 2558 หน้า 6

IRC ไตรมาส 2 ปี 58, โข้วผลกำไรเพิ่มขึ้น 94.65% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.69 บาท พลาการต้นทุนการผลิตที่ลดลง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการผลิตและระบบผลิตโดยเทคโนโลยีใหม่ พร้อมขยายไลน์โดยจับมือ สวทช. และ วว. วิจัยผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติรองรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

นางพิมพ์ใจ ลีอิสสระนุกูล เหล่าจินดา ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “IRC” เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัท ในไตรมาส 2 ปี 2558 มีกำไรสุทธิ 138.92 ล้านบาท ดีขึ้นกว่าไตรมาส 2 ของปี 2557 ถึง 94.65% คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.69 บาท ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบทั้งยางธรรมชาติ และจากน้ำมันดิบมีมูลค่าต่ำลง รวมทั้งประสิทธิภาพด้านการบริหารการผลิตและระบบผลิตโดยเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการผลักดันยอดขายรถยนต์ของค่ายต่างๆ ด้วยการออกรถยนต์รุ่นใหม่ๆ เพื่อสร้างความคึกคักให้ตลาด

“IRC กำลังจะลงนาม MOU ร่วมกับ สวทช. และ วว. เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของยางธรรมชาติ สำหรับรองรับโครงการระบบราง ระบบชลประทาน ในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาจากราคายางพาราตกต่ำ และ SMEs ที่เป็นเครือข่ายฐานธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ฐานธุรกิจของบริษัทมีความมั่นคง และเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่อไป” นางพิมพ์ใจ กล่าว



9 มิถุนายน 2558 หน้า 14

จัดยุทธการทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา

เวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา โดยมีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลัง การบังคับใช้กฎหมายทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่อนุรักษ์ บ้านกองม่องทะ ม. 4 ต.ปรางค์เปลือ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยใช้อัตรากำลังของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จังหวัดราชบุรี กรมป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นกำลังหลัก และมีเจ้าหน้าที่ปกครอง ของกระทรวงมหาดไทย กองพลทหารราบที่ 9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดตำรวจแห่งชาติเป็นกำลังสนับสนุนและมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาญจนบุรี เป็นเลขาธิการและประสานงาน

จากการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดกาญจนบุรี (ศปป.จ.กจ.) เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการสนับสนุนกระทรวงทรัพยากร



ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะบูรณาการหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

ตามหนังสือกระทรวงทรัพยากร ธรรม



ชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส.0207. 5/1659 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558 (เดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2558) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กำกับและบัญชาการในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการทั้งหมด จำนวน 688 แปลง เนื้อที่ 41,50.36 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ในพื้นที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี กรมป่าไม้ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

9 มิถุนายน 2558 หน้า 2 (1)

สถานีคิด เลขที่ 12

เศรษฐกิจหัวโต

มี ี่สัญญาว่ารัฐบาลจะอยู่ต่ออีก 2 ปี ?
มี ี่สัญญาว่าการเลือกตั้งตามโรดแมปเดิมจะต้องเขยื้อนออกไป ?
มี ี่สัญญาว่านายกรัฐมนตรียิ่งชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
และมีคำกล่าวจาก พล.อ.ประยุทธ์ว่า ไม่มีการปรับเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจอีก
ขณะที่ผลการรายงานภาวะการเติบโตไตรมาส 1/2558 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 3
ในร้อยละ 3 ที่เติบโต เป็นการโตจากการลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
ส่วนภาคการเกษตรนั้นยังน่าห่วง
เพราะผลผลิตภาคการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์ม ดินลบ 4.8 เปอร์เซ็นต์
ราคาลินค้าเกษตรลดลง 7.2 เปอร์เซ็นต์ โดยลดอย่างต่อเนื่องมาเป็นไตรมาสที่ 5 แล้ว
ทั้งหมดนี้ยืนยันว่ารายได้ของเกษตรกรลดลง
สรุปว่าชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ มีรายได้ลดลง
ภาวะแบบนี้ทำให้ “รากหญ้า” ห่อเหี่ยวไร้เม็ดเงินไปหล่อเลี้ยง
ชาวนาที่เคยจำหน่ายข้าวตันละ 15,000 บาท วันนี้ขายข้าวได้ตันละ 6,500-7,000 บาท
รัฐบาลบอกว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมีข้าวอยู่ในสต็อก 17 ล้านตัน ราคาจึงน้อย
แต่คำกล่าวของรัฐบาลก็ไม่ได้ทำให้ชาวนามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น
ยางพาราก็ตกลง แม้ระยะหลังราคายางจะสูงขึ้นบ้าง แต่ชาวสวนยางบอกว่า เขาไม่มี
ยางพาราอยู่ในมือในขณะนี้
เข้าใจว่าปัญหาปาล์ม ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน
จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลง
เกษตรกรที่ทุกคนรู้ว่ามีค่าสำคัญ และป่าประกาศว่าต้องเหลียวแล
แต่ขณะนี้กำลังเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยลง โดยมีคำชี้แนะของผู้ใหญ่ว่า
ถ้าปลูกพืชปลูกข้าวแล้วขาดทุนก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นสิ
ขณะที่ชาวนาชาวสวนชาวไร่รายได้ลด คณะกรรมการค่าจ้างเริ่มส่งสัญญาณเกี่ยวกับ
ค่าแรง
พิจารณาแนวทางการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทที่โดนโจมตีว่าบ่อนทำลายการลงทุน



9 มิถุนายน 2558 หน้า 2 (2)

กันใหม่

ล่าสุดสรุปแนวทางการปรับค่าแรง 5 ประการเพื่อไว้ให้พิจารณา

ไม่รู้ว่าผลสุดท้ายจะออกมาอย่างไร แต่คงไม่ถึงขั้นลดค่าแรงหรือกนะ เพราะมันผิด
ธรรมดา

ส่วนค่าแรงฝ่ายราชการนั้นไม่ต้องเป็นห่วง เนื่องจากรัฐบาลดูแลใกล้ชิด
มีการปรับขึ้นกันไปแล้ว แถมยังมีข่าวว่าลูกจ้างราชการอาจจะได้เฮในเร็ววัน
เช่นเดียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยื่นขอปรับเงินขึ้นตามราชการไปด้วย
มีแต่พนักงานภาคเอกชน จะอยู่จะไปก็ขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจ

1 ปีที่ผ่านมาผลประกอบการแต่ละบริษัทไม่สู้ดี คุณภาพชีวิตของพนักงานก็ต้องกัดฟัน
อดทนกันไปสักพัก

เขาให้รอไปถึงไตรมาส 3 เพื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะทะยานพุ่ง

เมื่อถึงเวลานั้นหวังว่าทุกอย่างจะคึกคัก

แต่วันนี้เงินในกระเป๋ายังแฟบ เศรษฐกิจยังซึ่มภายใต้การทุ่มเทของรัฐบาล

รัฐบาลที่มีข่าวว่าอาจอยู่ต่อไปอีก 2 ปี

อยู่คู่กับทีมเศรษฐกิจที่ดันจีดีพีโตขึ้นมาแล้ว 3 เปอร์เซ็นต์

เพียงแต่การเติบโตที่ว่า ไปกระจุกกันในระดับบน

กลายเป็นเศรษฐกิจหัวโตที่บรรดา “รากหญ้า” ยังอ่อนแรง

นฤตย์ เสกธีระ

maxlui2810@gmail.com



9 มิถุนายน 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2558 หน่วย : บาท/กก.

ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	กรกฎาคม 2558		สิงหาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	64.75	64.50	64.95	64.70
ชั้น 2	64.15	63.90	64.35	64.10
ชั้น 3	63.60	63.35	63.80	63.55
ชั้น 4	63.30	63.05	63.50	63.25
ชั้น 5	62.85	62.60	63.05	62.80
ยางแท่ง				
STR5L	64.70	64.45	64.90	64.65
STR20	55.00	54.75	55.20	54.95
น้ำยางชั้น 60%	44.35	44.10	44.55	44.30
(Concentrated Latex 60%)				

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง